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 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ วาระพเิศษ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 
ฉบับรับรองจากคณะกรรมการประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร ์ในการประชุม ครั้งที ่7/2564 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  1 

- 2 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  3 

4.1 ขออนุมัติปรับแผนการใช้เงิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 4 

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วย ฝ่ายวิจัยฯและหลักสูตร ขออนุมัติ5 

ปรับแผนงบประมาณการใช้เงิน ดังนี้ 6 

1. แขนงวิชาการละคร ขออนุมัติปรับแผน จ านวนเงิน 25,000 บาท 7 

2. สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ ขออนุมัติปรับแผน จ านวน 7 8 

รายการ จ านวนเงิน 467,910 บาท 9 

3. สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ระดับบณัฑิตศึกษา ขออนุมัติปรับแผน จ านวนเงิน 235,000 10 

บาท 11 

4. สาขาวิชาทัศนศิลป์ ระดับบณัฑิตศึกษา ขออนุมัติปรับแผน จ านวนเงิน 70,000 บาท 12 

5. หลักสูตรทัศนศิลป์ ขออนุมัติปรับแผน จ านวนเงิน 51,998 บาท 13 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 14 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  15 

มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ และมีมติอนุมัติปรับแผนการใช้เงิน จาก งบพัฒนา16 

บุคลากร จ านวน 197,000 บาท เป็น ค่าด าเนินการจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนและภูมิทัศน์ จ านวนเงิน 17 

175,070 บาท จ านวนเงินคงเหลือ เป็นค่าใช้สอย จ านวน 21,930 บาท 18 

 19 

4.2 ขอความเห็นชอบการจัดท างบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี20 

งบประมาณ พ.ศ.2565 และ การของบประมาณสนับสนุนและบรรจุโครงการไว้ในแผนของฝ่าย21 

ศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 22 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุมความว่า ฝ่ายบริหารใคร่ขอเสนอวาระต่อที่23 

ประชุมกรรมการประจ าคณะพิจารณาเพ่ือให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 24 

1. เรื่อง การจัดท างบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25 

2565 ตามที่คณะกรรมการจัดท าแผนฯ ได้ประชุมเมื่อคราววันที่ 15 มิถุนายน 2564 มีมติให้หลักสูตร26 

จัดท างบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 27 

2. เรื่ อง การของบประมาณสนับสนุนและบรรจุ โครงการไว้ ในแผนของฝ่าย28 

ศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือให้การด าเนินโครงการของ29 

คณะศิลปกรรมศาสตร์สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงได้ขอ30 

ความอนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุนและบรรจุโครงการไว้ในแผนของฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ31 

สร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 11  โครงการ เป็นจ านวนเงินรวม 2,216,700 บาท 32 

 33 
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 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ วาระพเิศษ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 
ฉบับรับรองจากคณะกรรมการประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร ์ในการประชุม ครั้งที ่7/2564 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 1 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 2 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 3 

 4 

4.3 ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อด าเนินการจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนและ5 

ภูมิทัศน์ (ส่วนที่เหลือ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  6 

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้7 

ด าเนินการโครงการจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนและภูมิทัศน์ (ส่วนที่เหลือ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 8 

จ านวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาจ้างวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิส์(e-bidding) งบประมาณ9 

จ านวนทั้งสิ้น 1,119,930.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดย10 

เบิกจ่ายจากงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2563 (กันเงินเหลื่อมปี) ผู้เสนอราคารายต่ าสุด คือ บริษัท เอเซีย11 

ศรีนคร จ ากัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,096,400.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 12 

แต่ผู้ชนะการเสนอราคาได้มีหนังสือของบริษัทฯ ขอสละสิทธิ์การเปน็ผู้ชนะ เนื่องจากไม่สามารถเข้าลงนาม13 

ในสัญญาในเวลาที่ก าหนด คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จึงได้ด าเนินการตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง และ14 

พิจารณาเห็นควรรับราคาจากผู้เสนอราคาต่ าสุดรายถัดไป คือ บริษัท ทีเอสซี ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น 15 

จ ากัด โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,295,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซ่ึง16 

ราคาที่ เสนอเกินวงเงินประมาณในการจัดซ้ือจัดจ้างครั้งนี้  เพ่ือให้การด าเนินโครงการบรรลุตาม17 

วัตถุประสงค์ จึงขออนุมัติงบประมาณในการจัดจ้างเพ่ิมเติมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 175,070.00 บาท (หนึ่ง18 

แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 19 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  20 

มติ      ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการจ้างปรับปรุงต่อเติม21 

อาคารเรียนและภูมิทัศน์ (ส่วนที่เหลือ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จาก งบพัฒนาบุคลากร 22 

จ านวน 197,000 บาท เป็น ค่าด าเนินการจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนและภูมิทัศน์ จ านวนเงิน 175,070 บาท 23 

 24 

4.4 ขออนุมัติงบจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 25 

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ได้มี26 

การปรับปรุงห้องเรียน(ห้องบิ๊กแบนด์) ชั้น 4 ซ่ึงถูกเป็นห้องเรียนและห้องฝึกซ้อมรวมวงใหญ่ 1 ห้อง และ27 

ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการเล็ก 2 ห้อง ปัจจุบันเครื่องปรับอากาศช ารุดมาต่อเนื่องซ่ึงเป็นเครื่องปรับอากาศที่28 

ใช้งานมามากกว่า 15 ปี และห้องชั้น 4 ต้องรับแสงแดงอย่างหนัก ท าให้เป็นอุปสรรคในการใช้ห้องที่พ่ึงท า29 

การปรับปรุงและเสียค่าบ ารุงรักษามาตลอด สาขาวิชาดนตรีตะวันตกจึงขออนุมัติงบของคณะฯในการ30 

จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ จ านวน 4 เครื่อง ราคาทั้งสิ้น 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ดัง31 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 32 
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 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ วาระพเิศษ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 
ฉบับรับรองจากคณะกรรมการประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร ์ในการประชุม ครั้งที ่7/2564 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  1 

มติ       ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติหลักการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ หลักสูตรดนตรี2 

ตะวันตก จ านวน 2 เครื่อง โดยใช้เงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2564 และให้ด าเนินการท้ายปีงบประมาณ 3 

 4 

4.5 ขอชี้แจงรายงานผลการจ าหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด ปี 2559-2560 5 

ล่าช้า และขออนุมัติตัดรายการครุภัณฑ์ออกจากระบบ KKUFMIS 6 

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามบันทึกข้อความที่  ศธ 7 

0504.24.1/พิเศษ ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 เรื่อง รายงานผลการจ าหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขาย8 

ทอดตลาด และบันทึกข้อความที่ ศธ 0504.24.1/พิเศษ ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่อง รายงานผลการ9 

จ าหน่ายพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายงานการจ าหน่ายพัสดุดังกล่าวนั้น คณะฯ ได้ด าเนินการ10 

จ าหน่ายและได้น าส่งเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียบร้อยแล้ว ตามส าเนาใบเสร็จรับเงินที่แนบมา11 

พร้อมนี้ แต่คณะฯ ไม่สามารถตัดรายการพัสดุช ารุดออกจากบัญชีได้ตามกระบวนการเนื่องจาก12 

คณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุที่แต่งตั้งตามค าสั่งคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ 37/2559 เรื่อง แต่งตั้ง13 

คณะกรรมการด าเนินการจ าหน่ายพัสดุช ารุดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ ์14 

2559 ไม่ได้ลงนามในรายงานผลการจ าหน่ายพัสดุ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 15 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  16 

มติ       ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการชี้แจงรายงานผลการจ าหน่ายพัสดุโดยวิธีการขาย17 

ทอดตลาด ปี 2559-2560 ล่าช้า และอนุมัติตัดรายการครุภัณฑ์ออกจากระบบ KKUFMIS โดยให้ นางจันทร์จิรา  18 

กิณเรศ เป็นผู้ด าเนินการต่อไป 19 

 20 

4.6  ผศ.อานนท์  สังวรดี ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์  นาย  21 

ชยุติ  ทัศนวงศ์วรา ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ   22 

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วย ผศ.อานนท์  สังวรดี ขอ23 

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ นาย  ชยุติ  ทัศนวงศ์วรา ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 24 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ โดยได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 25 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรยีบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 26 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  27 

มติ      ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตเิห็นชอบ และเสนอผู้ทรงคณุวุฒพิิจารณาผลงาน ดังนี้ 28 

1. ผศ.อานนท์  สังวรดี ตามเอกสารแนบ 29 

2. นายชยุติ  ทัศนวงศ์วรา ดังนี้ 30 

2.1  ศ.ดร.ข าคม พรประสิทธิ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 31 

2.2  รศ.สุกิจ พลประถม  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 32 

2.3  รศ.ดร. ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์  มหาวิทยาลัยมหิดล 33 

2.4  ศ.พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์   มหาวิทยาลัยศิลปากร 34 
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2.5  ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 

2.6  รศ.ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 

2.7  รศ.ดร.ภัทราวดี ภชูฎาภริมย์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 

2.8  รศ.ดร.โดม สว่างอารมณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ 4 

 5 

4.7 แจ้งผลการทดสอบสมรรถนะความถนัดทางออกแบบนิเทศศิลป์ ส าหรับนักศึกษา6 

โอนย้าย 7 

  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่ นางสาวศรีอรวีร์  ไสย8 

โสภณ รหัส 633220036-2 นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ แจ้งความประสงค์ขอ9 

โอนย้ายสาขาวิชาจากทัศนศิลป์มายังสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 10 

หลักสูตรฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและท าการทดสอบสมรรถนะด้านความถนัดทางออกแบบ11 

นิเทศศิลป์ (แขนงบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์และนิทรรศการ) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เพ่ือประกอบการ12 

รับเข้าศึกษา ซ่ึงการด าเนินการได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผลการทดสอบ คือ ไม่ผ่านเกณฑ์ ดังรายละเอียด13 

ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 14 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  15 

มติ       ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 16 

 17 

4.8  ขอเช่าพื้นที่เพื่อประกอบการร้านชานมไข่มุก 18 

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยนางเกตุดาว  อมันตกุล ศิษย์เก่า19 

คณะฯ (ออกแบบนิเทศศิลป์ รุ่นที่ 16) มีความประสงค์จะเช่าพ้ืนที่ของคณะฯ เพ่ือท าร้านชานมไข่มุก 20 

จ าหน่ายเครื่องดื่มประเภทชานม น้ าผลไม้ และรับจัดอาหารว่าง โดยยินดีช าระค่าใช้จ่ายตามที่คณะฯ21 

ก าหนดนั้น ทางร้านได้เล็งเห็นว่าบริเวณหน้าคณะ (เอกสารแนบ) เป็นบริเวณที่เอ้ืออ านวยจากการที่มีผู้คน22 

ผ่านไปมามากและจะท าให้ภูมิทัศน์บริเวณหน้าคณะให้มีกิจกรรมและสวยงามยิ่งขึ้น ดังรายละเอียดตาม23 

เอกสารประกอบวาระการประชุม 24 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  25 

มติ       ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้เช่าพ้ืนที่บริเวณข้างร้านกาแฟลาว ข้างหอศิลป์หน้าแกล-26 

เลอรี่ขายของที่ระลึกของคณะ โดยเสนอให้คณะกรรมการหอศิลป์ ร่วมกับคณะฯ และผู้ขอเช่าพ้ืนที่ร่วม27 

ส ารวจจุดตั้งร้านอีกครั้ง 28 

 29 

4.9  รับรองผลการเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 30 

  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วย คณาจารย์ได้ส่งผลการเรียน 31 

ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 จ านวน 2 รายวิชา ดังรายละเอียดตามเอกสาร32 

ประกอบวาระการประชุม 33 

 34 
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 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  1 

มติ      ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองผลการเรียน 2 

 3 

4.10  รับรองผลการเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563 4 

  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วย คณาจารย์ได้ส่งผลการเรียน 5 

ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563 จ านวน 16 รายวิชา ดังรายละเอียดตามเอกสาร6 

ประกอบวาระการประชุม 7 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  8 

มติ      ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองผลการเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563 9 

จ านวน 15 รายวิชา และไม่รับรองผลการเรียน จ านวน 1 รายวิชา คือ วิชา FA301202 Basic Instrumental 10 

Playing เนื่องจากมีสัญลักษณ์ I 11 

 12 

4.11  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน 13 

  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วย มีคณาจารย์ได้ส่งผลการ14 

เรียน ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน จ านวน 8 รายวิชา ดังรายละเอียดตามเอกสาร15 

ประกอบวาระการประชุม 16 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  17 

มติ       ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ 18 

 19 

4.12  ขออนุมัติให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 20 

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 21 

และระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาคการศึกษาปลาย ปี22 

การศึกษา 2563 จ านวน 1 ราย และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรม 23 

ศิลปกรรม และการออกแบบจ านวน 2 ราย ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 24 

     จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  25 

มติ       ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตอินุมัต ิ26 

 27 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  28 
- 29 

 30 

เลิกประชุมเวลา  15.45 น. 31 

 32 

 33 

 34 
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 1 

 2 

                          (นางสาวปรียชาต  การปลื้มจิตต์) 3 

             รักษาการแทนผู้อ านวยการกองบริหารงาน  4 

                  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะฯ 5 
 6 
 7 

   นางอรจิรา  หัตถพนม 8 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 9 


